



## **THƯ MỤC VỤ THỜI ĐẠI DỊCH CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH KÍNH GỬI DÂN CHÚA GIÁO PHẬN HUẾ**

*Toà Tổng Giám mục Huế, ngày 05/07/2021*

Cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em,

Đại dịch Covid-19 diễn biến mỗi lúc một phức tạp, cùng với sự xuất hiện của chủng mới Delta, tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đánh giá rằng đây là giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Riêng tại Việt Nam, đợt tấn công thứ tư này, với hàng trăm ca mắc mới mỗi ngày, đang đưa chúng ta vào một viễn ảnh đầy gian nan. Tính đến chiều 04/7/2021, đã có đến 52 tỉnh, thành có ca lây nhiễm cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho kịch bản 15 nghìn giường bệnh những ngày tới đây. Khắp nơi, các bệnh viện đang phải đối phó với tình trạng quá tải nên phải dùng giải pháp cách ly trị tại nhà.

Cách phòng chống hiệu quả nhất cho tới nay là dùng vaccine, nhưng cùng lúc chích cho nhân dân toàn cầu không phải là chuyện dễ dàng. Lý do đơn giản là các hãng bào chế sản xuất không kịp, mà có kịp thì các nước nghèo cũng không đủ tiền mua. Cả thế giới đã thấm mệt nhưng các chuyên gia cho biết, từ nay và đến cuối 2021, không hy vọng gì loại trừ được đại dịch. Điều đó cho chúng ta thấy sự mong manh và bất lực của con người.

Không biết cuối cùng Chúa sẽ can thiệp như thế nào, nhưng điều chắc chắn là ngoài Ngài ra, không ai có thể cứu vớt được nhân loại. Ngài đã dựng nên vũ trụ bao la kỳ diệu, chắc chắn Ngài có dư quyền phép để tiêu diệt dịch bệnh. Vậy nên hơn bao giờ hết, anh chị em hãy củng cố niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng nhưng cũng đầy lòng thương xót. Hằng ngày, anh chị em hãy đọc kinh cầu cho bệnh dịch mau chấm dứt (do Ủy Ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục biên soạn). Mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, anh chị em cố gắng thông công với Thánh lễ và giờ thánh tại giáo xứ để nài xin Chúa ghé mắt đoái thương. Đặc biệt, xin anh chị em cố gắng trung thành với Bí Tích Thánh Thể qua lòng ước ao kết hợp, siêng năng tham dự Thánh lễ và khi không thể đến nhà thờ, anh chị em tham dự Thánh lễ online. Anh chị em đừng bao giờ bỏ đọc kinh gia đình sớm tối hàng ngày. Đó là một việc đạo đức truyền thống, tuy bình dân nhưng có hiệu lực nuôi dưỡng đức tin rất cao.

Tôi cũng xin nhắc lại cho anh chị em một điều rất thiết thực và cần thiết: xã hội là một cộng đồng nên mỗi người chúng ta đều phải tôn trọng một cách có trách nhiệm đối với sức khỏe của người khác. Để thể hiện ý thức đó, xin anh chị em thực thi các biện pháp sau đây:

- 1) Tuân thủ **chỉ thị 5K** của Bộ Y tế và quý cấp chính quyền khi tổ chức sự kiện (khánh thành, kỷ niệm, đặt viên đá), cử hành các bí tích (Thánh lễ, Rửa tội, Hoà giải, Xức dầu).
- 2) Về bí tích **Thêm sức**, tôi uỷ quyền cho Cha Tổng Đại Diện, Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Hạt Trưởng và đặc biệt cho cả các Cha sở (Giáo luật khoản 884), được ban bí tích này, miễn là chuẩn bị những điều cần thiết theo truyền thống (học giáo lý, lập sổ sách v.v...).
- 3) Về việc **Tĩnh tâm của các linh mục**, từ nay cho đến khi có lệnh mới: không có tĩnh tâm cho linh mục đoàn toàn giáo phận. Xin các Cha Hạt Trưởng mỗi ngày **thứ ba đầu tháng**, bắt đầu từ ngày 03/8; sau đó là 07/9; 05/10... tổ chức tĩnh tâm cho **các Cha trong giáo hạt**. Chủ đề cho cuộc tĩnh tâm do Cha Hạt Trưởng bàn với anh em để chọn, miễn là triển khai những vấn đề thời sự và thiết thực. Nếu trở ngại không thực hiện được thì tìm một ngày khác thay thế. Về cuộc tĩnh tâm thường niên 2021 (thường vào tháng 11), Toà Giám mục sẽ theo dõi tình hình và thông báo lại khi xét thấy cần.
- 4) **Thường huấn cho các Cha trẻ** (dưới 10 năm linh mục) tạm thời đình chỉ cho tới khi có lệnh mới.
- 5) Về các **Lễ khẩn đòng**, chỉ nên tổ chức nội bộ cộng đoàn, theo quy định giãn cách của quý cấp cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần cảnh giác cao đối với những người đến từ vùng dịch.
- 6) Về ngày **hành hương La Vang**, thường cử hành vào mỗi sáng thứ bảy hàng tháng, đặc biệt trong tuần lễ Đức Mẹ Lên Trời: tạm thời đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Theo cái nhìn nhân loại, tình hình đang xấu đi rất nhanh. Chúng ta phó thác mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng để Ngài định liệu. Anh chị em cũng hãy tha thiết cầu xin Đức Mẹ La Vang, Mẹ của dân tộc Việt Nam, Bồn Mạng của Tổng Giáo phận Huế, Mẹ hiền của từng người chúng ta, cứu chữa thế giới và Giáo Hội.

Thân ái trong Chúa Kitô,

  
Giuse NGUYỄN CHÍ LINH  
Tổng Giám mục Huế